



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ - วันศุกร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๙

เรื่องที่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๓ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. สำนักพระราชวังได้ส่งหมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเวร เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพ เป็น ๓ รอบ นั้น ในการนี้ได้จัดเวรเพิ่มอีก ๑ รอบ เพื่อเข้าเฝ้าฯ พระราชพิธีสดับปกรณ์ในเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ซึ่งรถจะออกจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา โดยสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์เข้าเฝ้าฯ ในรอบดังกล่าว ให้แจ้งรายชื่อที่สำนักบริหารงานกลาง

๒. ตามที่ได้มีการงดการถ่ายทอดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต บัดนี้เห็นควรให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้ตามปกติ

๓. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๔. ข้อเสนอที่สำคัญประกอบการพิจารณาการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.

๕. ข้อหาหรือของสมาชิกฯ กรณีบทบาทหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ เพื่อให้การทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในเวลาที่เหลืออยู่ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบการทำงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ๓๙/๒ หากสมาชิกฯ เห็นว่าเรื่องใดสำคัญและจำเป็น ขอให้เสนอเป็นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) เรื่อง การปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สารระสมบัติ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง พลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการตอบชี้แจง

จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๓๙	คะแนน
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๓	คะแนน
งดออกเสียง	๕	คะแนน
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

๒) เรื่อง การปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สารสมบัติ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๒๗	คะแนน
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑	คะแนน
งดออกเสียง	๒๒	คะแนน
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ

ต่อที่ประชุม

เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๓๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุม ครั้งที่ ๔๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอนำเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ และวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป จำนวน ๓ เรื่อง

๑. เรื่อง “การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports Science : TISS)” โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูป สรุปได้ดังนี้

๑) ควรมีการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรของสถาบันฯ ให้มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิและลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีความรักองค์กรและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความมั่นคงในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่

๒) ในระยะเวลา ๑-๒ ปีแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีข้อดีและข้อเสียเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่าในการดำเนินงานหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งสถาบันฯ เป็นหน่วยงานแยกต่างหากจากการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป

รัฐควรให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศ โดยกำหนดนโยบายขึ้นมารองรับและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

๒. เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ” โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ สรุปได้ดังนี้

๑) ปรับปรุงโครงสร้างราคาเอทานอล โดยกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมติดตาม และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเอทานอลในกลไกที่โปร่งใส เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์สำหรับตลาดรอง (ตลาดจรประจำวัน) กำหนดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ประเมินกรอบราคาเอทานอลที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับกรอบราคาวัตถุดิบ ชนิดวัตถุดิบ กรอบต้นทุนการผลิต และกำไรจากการผลิตของโรงงานเอทานอล ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนปลูกและผลิตวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น

๒) ปรับปรุงโครงสร้างราคาไบโอดีเซล โดยกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลประโยชน์ของเกษตรกรต่อไร่ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน กำหนดมาตรการเพดานราคา ส่งเสริมให้เกิดตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายไบโอดีเซลในกลไกที่โปร่งใส เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์สำหรับตลาดรอง (ตลาดจรประจำวัน) ส่งเสริมให้ผู้ผลิตไบโอดีเซลพิจารณาใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตจากในประเทศเป็นลำดับแรก เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย เป็นต้น

๓. เรื่อง “การปฏิรูปความรู้และการสื่อสารสุขภาพ” โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ และกำหนดนโยบายการปฏิรูปความรู้และการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความรู้ด้านสุขภาพขึ้นในประเทศไทย อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนไทยมีสุขภาพภาวะสมบูรณ์ในทุกมิติ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป จำนวน ๒ เรื่อง

๑. เรื่อง “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ.” โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อกำหนดให้มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ควบคุม ตรวจสอบ หรือจำกัดการเดินทาง บริเวณหรืออาณาเขตของบุคคลมาใช้กับการดำเนินการเกี่ยวกับการลงโทษกักขัง และการกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้ง ได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมการใช้และการพัฒนาระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์ติดตามตัว รวมทั้งการวางมาตรฐานระบบและอุปกรณ์ติดตามตัว ตลอดจนกลไกในการประสานการปฏิบัติงาน และการให้ฝ่ายปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามตัวผู้หลบหนี

๒. เรื่อง “การปฏิรูปสวัสดิการสังคมโดยหลักศาสนาและวัฒนธรรม และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.” โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติฉบับเดิมยังมีข้อจำกัดและยังต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐ และเนื่องจากบทบาทของการบริจาคตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมยังไม่มี ความชัดเจนพอ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรที่จัดสวัสดิการสังคมตามหลักการของแต่ละศาสนาและวัฒนธรรม และมีระบบตรวจสอบจากภายในและภายนอกให้พร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญร่วมกับภาครัฐ และท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน ลดความไม่เท่าเทียมกัน สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคน

จัดทำและเผยแพร่โดย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่องที่สาม ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (วิป ๓ ฝ่าย)

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ เรื่อง การปฏิรูปกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการปฏิรูปการบริหารจัดการระบบงานด้านความมั่นคง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม จะได้จัดทำตารางแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ ๒๐ ปี เพื่อกำหนดโครงการ กิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ของรัฐบาล และนำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป

เรื่องเพื่อทราบ

๑. ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติรับทราบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ส่งรายงานเรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับทราบและพิจารณาด้วยแล้ว

๒. สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการตำรวจ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการตำรวจจากข้อมูลผลการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ ได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

เรื่องเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (คณะที่ ๒) ได้รับทราบ

๓. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงการคลัง เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง เศรษฐกิจผู้สูงอายุ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (คณะที่ ๒) ได้รับทราบ

๓. นำรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก อนุพงษ์ พิศาลพัฒนาศัย) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (คณะที่ ๔) ได้รับทราบ

๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับไปพิจารณา ดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะสั่งและปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

๓. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน
